

สารจากอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์



สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้บนพื้นฐานของการทำงานจริง (Work-based Education) ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 11 คณะวิชา 2 วิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรนวัตกรรมและการจัดการ คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการอาหาร คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

สำหรับพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานที่มีคุณภาพในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศชาติ โดยมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย และผลิตงานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “Harmony of Sustenance: Integrating Food, Health, and Wellness Across Lifetimes” ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้นับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งภายใน ภายนอกสถาบัน ตลอดจนถึงระดับนานาชาติ ซึ่งก่อประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในมิติต่างๆ ที่จะนำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ในนามของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขเรื่องสืบไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์)
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์